
Skólaráðsfundur  

 

Dagsetning: 13. maí 2024 

Fundarmenn sem voru mættir: Kristinn Guðlausson skólastjóri, Auður Sólmundsdóttir og  

Axel Axelsson fulltrúar kennara, Inga Oddsdóttir fulltrúi annars starfsfólks, Dagný Rós 

Stefánsdóttir (boðaði forföll) og Lisa Marie Mahmic fulltrúar foreldra, Núka Andreea Hincu 

og Agnes Harpa Antonsdóttir fulltrúar nemenda, Magnús Gunnarsson fulltrúi 

grenndarsamfélagsins (boðaði forföll), Vala Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri.  

1. Skólaárið 2024-2025 

a) Viðmiðunarstundaskrá Hvaleyrarskóla 2024-2025. 

Skólastjóri lagði frá Viðmiðunarstundaskrá fyrir næsta skólaár og fór yfir helstu 

atriði.  

Skólaráð Hvaleyrarskóla samþykkir Viðmiðunarstundaskrá Hvaleyrarskóla 2024-

2025. 

2. Skólapúlsinn 2024-2025 

a) Vala aðstoðarskólastjóri fór fyrir helstu niðurstöður í nemendahluta Skólapúlsins. 

Nemendur í 6.-10. bekk skólans taka könnunina og eru fjórir hópar sem gera það 

yfir skólaári.  

3. Símafrí í apríl 

a) Umræður. Nemendur vilja ekki halda áfram með símafrí.  

Ákveðið að taka umræðuna aftur upp í haust með nemendum hvernig við getum 

útfært minni símanotkun hjá nemendum.  

4. Aðstöðumál Holtasels 

a) Skólastjóri hefur fengið það staðfest að færanleg kennslustofa sem staðsett er við 

Hraunvallaskóla verður ekki flutt að Hvaleyrarskóla. Ástæðan er víst lélegt ástand 

kennslustofunnar. 

Umræður um hvort að takmarka þurfi fjölda nemenda skólans að Holtaseli. Skoða 

þarf hvað marga nemendur aðstaðan getur tekið á móti. 

Ákveðið að hafa þetta mál áfram á dagskrá.  

5. Hátíð á Holtinu 

a) Verður miðvikudaginn 5. júní.  

 

Næsti fundur:  júní eða í haust. 

Fundi slitið kl. 15:50 

 

Samantekt skráði: Vala Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri og Kristinn Guðlaugsson skólastjóri. 



 


